












**Buổi Hội Thảo Trên Mạng về Xu Hướng Sử Dụng Chất Kích Thích và các Hỗ Trợ Ở Giới Trẻ của Quận Fairfax**  
**Hướng Dẫn về Nguồn Liệu Trợ**

Các Nguồn Liệu Trợ của Buổi Hội Thảo Trên Mạng	Các ảnh chiếu (slices) và các nguồn liệu trợ khác từ buổi hội thảo trên mạng.	<a href="https://bit.ly/ffx-drug-webinar">bit.ly/ffx-drug-webinar</a>	
--	---	---	---

<b>Để nhận sự giúp đỡ</b>			
Chương Trình SAP	Các chuyên gia Phòng Chống Lạm Dụng Chất Kích Thích của FCPS cung cấp các dịch vụ can giúp, giáo dục, và phòng chống lạm dụng chất gây nghiện trong toàn quận.	<a href="https://bit.ly/fcps-sap">bit.ly/fcps-sap</a>	
Hội Đồng Dịch Vụ Cộng Đồng Fairfax-Falls Church	Cung cấp các dịch vụ cho mọi người ở mọi độ tuổi mắc bệnh tâm thần, rối loạn do sử dụng chất kích thích và/hoặc khiếm tật về phát triển.	<a href="https://bit.ly/FFXCSB">bit.ly/FFXCSB</a>	
Tổ Chức Gây Quỹ Chris Atwood	Là một tổ chức địa phương cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phục hồi và giảm tác hại, miễn phí ( bao gồm cả hỗ trợ đồng đẳng gia đình) và vận động cho những người bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng chất kích thích	<a href="https://thecaf.org">thecaf.org</a>	
Nhóm Yểm Trợ Phụ Huynh của JDRDC	Được cung cấp bởi Tòa Án Vị Thành Niên dành cho phụ huynh/giám hộ của thanh thiếu niên dưới 18 tuổi (có liên quan đến toàn án hoặc không) có các vấn đề về hành vi, bao gồm sử dụng chất kích thích (có sẵn bằng Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha).	<a href="https://bit.ly/JDRDC_PSG">bit.ly/JDRDC_PSG</a>	
Yểm Trợ Gia Đình của PRS	Hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm bản thân cho gia đình có trẻ em, thanh thiếu niên có các vấn đề sức khỏe hành vi.	<a href="https://bit.ly/FamilyPeerSupport">bit.ly/FamilyPeerSupport</a>	
Kế Hoạch Dịch Vụ Phối Hợp	Thông tin, trợ giúp, và giới thiệu cho các nhu cầu căn bản (thực phẩm, nhà ở, sức khỏe v.v.) và các dịch vụ nhân sinh.	<a href="https://bit.ly/fairfaxCSP">bit.ly/fairfaxCSP</a>	
Đây là Quitting (Từ Bỏ)	Là một chương trình cai bỏ vaping dựa trên tin nhắn văn bản miễn phí dành cho vị thanh thiếu niên	<a href="https://bit.ly/vape-free-ffx">bit.ly/vape-free-ffx</a>	
Nguồn liệu trợ về sức khỏe tâm thần (Mental Health Resources)	"Con em tôi có quan tâm lo ngại về sức khỏe tâm thần không? Tìm hiểu thêm và tìm các nguồn liệu trợ địa phương.	<a href="https://bit.ly/mh-concern">bit.ly/mh-concern</a>	

**Đào Tạo và Nguồn Liệu Trợ**

REVIVE (HỒI PHỤC)	Khóa đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến miễn phí về các đề tủy giải khi sử dụng quá mức độ/quá liều opioid.	<a href="https://bit.ly/revive-csb">bit.ly/revive-csb</a>	
Khóa Kỹ và Trò Truyện	Để nhận các hộp cất thuốc có khóa và bộ dụng cụ tiêu hủy được phẩm miễn phí từ Ban Dịch Vụ Cộng Đồng.	<a href="https://bit.ly/med-lock-box">bit.ly/med-lock-box</a>	

**Các Chương Trình dành Cho Giới Trẻ**

Các Chương Trình Giới Trẻ NCS	Các chương trình hè và sau giờ học chất lượng dành cho giới trẻ ở mọi độ tuổi và khả năng.	<a href="https://bit.ly/ncs-kids">bit.ly/ncs-kids</a>	
Chương Trình Sau-Giờ Học Bậc Trung Cấp	Chương trình sau giờ học miễn phí dành trong tất cả trường trung cấp của FCPS. Bao gồm đưa đón hầu hết các ngày. Xin xem thông tin trường để biết thêm chi tiết.	<a href="https://bit.ly/fcps-msas">bit.ly/fcps-msas</a>	
Cơ Quan Quản Lý Công Viên Parktakes	Trại hè, lớp học, và các chương trình khác dành cho giới trẻ ở mọi độ tuổi và khả năng.	<a href="https://bit.ly/parktakes">bit.ly/parktakes</a>	
<b>Niên Giám Các Môn Thể Thao</b>	Để tìm các chương trình thể thao giới trẻ trong Quận Fairfax	<a href="https://bit.ly/fairfaxsports">bit.ly/fairfaxsports</a>	
Các Chương trình sau giờ học	Xin liên lạc với Mạng Lưới, Thời Gian Ngoài Giờ Học của Fairfax để được trợ giúp tìm kiếm các chương trình sau giờ học trong khu vực của quý vị.	<a href="https://bit.ly/fairfaxOSTN">bit.ly/fairfaxOSTN</a>	

**Tìm Hiểu Thêm**

Để biết Rx	Tìm hiểu thêm về việc dùng opioid và các nguồn liệu trợ địa phương.	<a href="https://www.KnowRX.org">www.KnowRX.org</a>	
Khảo Sát Giới Trẻ Quận Fairfax	Để tìm dữ liệu về các vấn đề liên quan đến giới trẻ trong Quận Fairfax, bao gồm tỷ lệ sử dụng chất kích thích	<a href="https://bit.ly/fc-youthsurvey">bit.ly/fc-youthsurvey</a>	
Tâm Trí Lành Mạnh của Fairfax (Healthy Minds Fairfax)	Healthy Minds hoạt động để giúp thanh thiếu niên và các gia đình trong cộng đồng Fairfax-Falls Church tiếp cận đến các dịch chăm sóc sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất kích thích, đồng thời cải thiện chất lượng của các dịch vụ đó.	<a href="https://bit.ly/hmfairfax">bit.ly/hmfairfax</a>	
Thông tin về Opioid của Quận Fairfax	Tìm hiểu thêm về sử dụng opioid ở Quận Fairfax và cách để ngăn chặn việc sử dụng và quá mức độ/quá liều	<a href="https://bit.ly/ffx-opioids">bit.ly/ffx-opioids</a>	